

TẦM QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THANH NIÊN CỦA THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN

Lê Văn Nhâm

UBND TP Tân An, tỉnh Long An

Email: vannham19831981@gmail.com

Tóm tắt: Thanh niên là lực lượng to lớn, một nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội và là người chủ tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố Long An xác định được điều này cho nên rất quan tâm đến công tác quản lý hoạt động giáo dục thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Quản lý hoạt động giáo dục thanh niên; thành phố Tân An; Long An.

Nhận bài: 04/06/2021; **Phản biện:** 10/06/2021; **Duyệt đăng:** 12/06/2021

1. Đặt vấn đề

Đảng ta xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta đã khẳng định: Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nước. Đảng ta luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Vì vậy, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ thanh niên.

Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh càng đòi hỏi phải có đội ngũ thanh niên với sức lực và trí tuệ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy, công tác thanh niên là nhiệm vụ quan trọng đối với Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thanh niên được tổ chức, giáo dục tốt hay không, mọi lực lượng trong thanh niên có được

phát huy cao độ hay không phụ thuộc vào sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với các tổ chức thanh niên.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Giáo dục chính trị, tư tưởng là một nhiệm vụ quan trọng cho thanh niên thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Có thể nói, giáo dục chính trị, tư tưởng là một nhiệm vụ quan trọng mà Đảng phân công tổ chức Đoàn thực hiện nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đoàn viên, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội.

Việc giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong giáo dục thanh niên nói chung và trong giáo dục đoàn viên nói riêng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu trọng yếu của công tác thanh niên. Trong thực tế hoạt động, công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Có những lúc công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được đánh giá đúng tầm quan trọng của nó. Giữa yêu cầu công tác và kết quả thực tiễn vẫn còn một khoảng cách. Để giải quyết vấn đề này, công tác quản lý hoạt động thanh niên của các cấp ủy đảng, của chính quyền và nhất là Đoàn thanh niên cộng sản cơ sở là hết sức cần thiết. Tình hình thực tế là một bộ phận đoàn viên thanh niên vẫn còn tỏ ra thờ ơ với phong trào Đoàn. Lỗi một phần ở những người làm công tác thanh niên chưa làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và giáo dục truyền thống cho thanh niên. Mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động đến thanh niên. Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu là phải tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng, giáo dục, giác ngộ lý tưởng, truyền thống cách mạng, giúp thanh niên rèn luyện bản

lĩnh vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, vị trí của thế hệ trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự tôn, tự cường dân tộc...

2.2. Đưa phong trào thi đua yêu nước vào các hoạt động của thanh niên thông qua các hoạt động lồng ghép.

Công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Trung ương Đảng đã thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc từ Trung ương đến địa phương và phát động phong trào thi đua để động viên mọi lực lượng trong đó có thanh niên tham gia kháng chiến, kiến quốc. Bác nhấn mạnh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất". Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng thanh niên, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các phong trào thi đua gắn với việc "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*". Người đứng đầu tổ chức thanh niên phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi thanh niên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua, đưa phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cá nhân, tập thể góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

2.3. Quản lý hoạt động thanh niên tại thành phố Tân An, tỉnh Long An thông qua xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh.

Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy, Đảng hết sức coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận của Đảng, thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là tuổi trẻ, cán bộ đoàn có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu

căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng xây dựng tổ chức Đoàn là đội tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Mối quan hệ giữa Đảng và Đoàn là mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, có tác động qua lại. Đảng có vững mạnh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng thì Đoàn mới có điều kiện phát triển và ngược lại, tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức sẽ đem lại sức sống, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn là bộ phận hữu cơ, tất yếu và đi trước một bước trong công tác xây dựng Đảng. "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước" là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị tin cậy bổ sung lực lượng cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua chủ trương của Đảng, lãnh đạo hệ thống chính trị trong công tác phối hợp, chăm lo công tác thanh niên

Phải xác định thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước" (*Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa*).

Thanh niên là lực lượng to lớn, một nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội và là người chủ tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã đề cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên đã góp phần to lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước.

Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh càng đòi hỏi phải có sức lực và trí tuệ của thanh niên. Vì vậy, công tác thanh niên là nhiệm vụ quan trọng đối với Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thanh niên được tổ chức, giáo dục tốt hay không, mọi lực lượng trong thanh niên có được phát huy cao độ hay không phụ thuộc vào sự lãnh đạo

của tổ chức Đảng đối với các tổ chức thanh niên. Sự quan tâm phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp và các tổ chức xã hội đã góp phần quan trọng cho công tác quản lý hoạt động thanh niên. Tuy nhiên, xu hướng phát triển thanh niên trong thời gian tới cho thấy một bộ phận thanh niên chưa nhận thức được vị trí quan trọng của mình đối với gia đình và xã hội dẫn đến mơ hồ, phai nhạt lý tưởng, giảm sút tinh thần phấn đấu và trách nhiệm công dân, thiếu ý chí học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, một bộ phận sống thực dụng, thích hưởng thụ, ngại lao động, sức khoẻ giảm sút... Tình hình tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh niên đang diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" lôi kéo và tha hóa thanh niên. Do đó, với những vấn đề trên ít nhiều ảnh hưởng đến việc giáo dục lãnh đạo thanh niên của thành phố trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hệ thống chính trị tại địa phương chưa kịp thời đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo việc quản lý hoạt động giáo dục đối với thanh niên và công tác thanh niên. Việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên thiếu thường xuyên; chưa kịp thời định hướng hoạt động Đoàn Thanh niên và công tác thanh niên trong từng thời điểm. Việc xã hội hoá công tác thanh niên và thực hiện chính sách đối với thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đổi mới chưa theo kịp sự phát triển thanh niên và tình hình thanh niên. Sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố Tân An đối với công tác thanh niên và quản lý hoạt động giáo dục, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và tổ chức Đoàn tổ chức thực hiện; tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động ấy, đảm bảo cho tổ chức Đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó có nhiệm vụ lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao độ mọi nguồn lực, trong đó đặc biệt chú ý nguồn nhân lực trẻ, có triển vọng, đây là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp Đảng bộ thành phố Tân An đối với công tác thanh niên, thanh niên thành phố Tân An ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, để góp phần cùng thanh

niên cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Kết luận

Muốn làm tốt công tác quản lý hoạt động giáo dục thanh niên, Đảng bộ thành phố Tân An lãnh đạo các cấp các ngành cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Đặc biệt, phải kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết, phải đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, tự giác học trước, làm trước, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, rèn luyện tác phong, lề lối công tác. Đảng thường xuyên tự đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục. Đề cao và phát huy vai trò tự rèn luyện, tự tu dưỡng, khả năng tự hoàn thiện mình của thanh thiếu nhi dưới sự định hướng, hỗ trợ tốt nhất của tổ chức đoàn, hội, đội. Đặc biệt, Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội. □

Tài liệu tham khảo

- [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), *Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị.*
- [2]. Ban Dân vận Thành ủy (2017), *công văn số 975 CV/TU, về việc nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đoàn.*
- [3]. Đoàn Thanh niên (2012), *Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.*
- [4]. Đỗ Mười (1996), *Tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB Thanh niên, Hà Nội.*
- [5]. Đỗ Mười (1996), *Phát triển giáo dục đào tạo, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục.*
- [6]. Đảng bộ thành phố Tân An (2015) *Văn kiện đại hội đảng bộ thành phố Tân An khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.*

The importance of youth education management in Tan An city, Long An province

Le Van Nham

People's Committee of Tan An city, Long An province

Email: vannham19831981@gmail.com

Abstract: Youth is a great force, an important resource promoting the development of the society and the future owner of the country, a shock force in the cause of the national construction and defense. Long An city has defined this, so it has paid special attention to the management of youth education activities in the current period.